



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ควบคุมและตรวจสอบภายใน โทร. ๑๕๒๑

ที่ กส ๐๐๓๒.๒๐๑/...๒๐๑๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

### ต้นเรื่อง

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องค่าประกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และบุคลากรในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาที่มีผู้ค้ำประกันไว้จำนวนมาก เช่น สัญญาค้ำประกัน สัญญาลาศึกษา สัญญารับทุนการศึกษา สัญญาคุ้มเงิน สัญญาค้ำประกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีการแก้ไขนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงเห็นควรเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้รับทราบโดยทั่วกัน และได้สรุปสาระสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้

๑. กฎหมายเดิม กำหนดให้ผู้ค้ำประกันสามารถมีการค้ำประกันการชำระหนี้ในอนาคตได้ จนกลายเป็นการค้ำประกันการชำระหนี้อย่างไม่มีขอบเขตแห่งหนี้ที่ชัดเจน ประกอบกับศาลฎีกาวางแนวบรรทัดฐานว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ถึงว่าขัดต่อความสงบของคู่สัญญาสามารถทำได้

กฎหมายใหม่แก้ไข ดังนี้ ได้กำหนดให้ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันหนี้ในอนาคตได้ แต่จะต้องระบุจำนวนหนี้ให้ชัดเจน ระบุจำนวนวงเงินค้ำประกันสูงสุดที่ค้ำประกัน และกำหนดวันสิ้นสุดของการค้ำประกัน

๒. กฎหมายเดิม เนื้อความในสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม รวมถึงให้ผู้ค้ำประกันสละสิทธิ์เรียกร้องให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากลูกหนี้ก่อน ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางชำระหนี้ได้และการบังคับลูกหนี้ไม่เป็นการยาก เจ้าหนี้ต้องบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ก่อน และให้ผู้ค้ำประกันมีสิทธิขอให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้อึดถือไว้เป็นหลักประกันก่อน

กฎหมายใหม่แก้ไข ดังนี้ ให้อยกเลิกการรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมของผู้ค้ำประกัน และห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ทำสัญญาค้ำประกันที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบเดียวกับลูกหนี้ หรือเข้าเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้ที่ตนเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งหากสัญญาค้ำประกันใดมีข้อสัญญาที่กำหนดในลักษณะให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบเดียวกับลูกหนี้ร่วมให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ

๓. กฎหมายเดิม กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้ได้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน ทำให้ผู้ค้าประกันไม่รู้ตัวว่าลูกหนี้ผิดนัดไปตั้งแต่เมื่อใด รวมถึงเจ้าหน้าที่บางรายก็เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกัน คล้ายๆ จะผ่อนปรนให้ลูกหนี้ หากแต่ในความเป็นจริง ประสงค์ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ยผิดนัดที่เพิ่มขึ้น

กฎหมายใหม่แก้ไข ดังนี้ เจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ถ้าไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดระยะเวลา ให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้ค้างชำระ นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลา และเมื่อได้รับการบอกกล่าวแล้ว ผู้ค้าประกันมีสิทธิขอชำระหนี้แทนลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนต่างๆ

๔. กฎหมายเดิม เมื่อเจ้าหน้าที่ลดหนี้ให้ลูกหนี้แล้ว ผู้ค้าประกันไม่ทราบ ผู้ค้าประกันก็ยังคงผูกพันตามข้อตกลงเดิม

กฎหมายใหม่แก้ไข ดังนี้ เมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้แล้วทำให้จำนวนหนี้ที่ผู้ค้าประกันลดลงก็มีผลให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากหนี้จำนวนนั้นๆ ด้วย และข้อตกลงใดในสัญญาผู้ค้าประกันที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ค้าประกันมากกว่าที่กล่าวไว้ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ

ข้อระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเปตราง เชียงแมน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน